

Số: /KH-UBND

Hoàng Lưu, ngày tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Hoàng Lưu

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 09/4/2024 của UBND huyện Hoàng Hóa về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Hoàng Hóa;

Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, với các nội dung sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân đặc biệt quan tâm; luôn nhận được sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy và sự quản lý, điều hành của UBND xã.

Để triển khai các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, huyện ủy, HĐND, UBND xã đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và ban hành Kế hoạch hành động, thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 73 - QĐ/ĐU ngày 16/08/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 30/5/2023 về triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã Hoàng Lưu; Kế hoạch 22/ KH-UBND ngày 12/05/2023 giảm nghèo về thông tin trên địa bàn xã Hoàng Lưu; Kế hoạch 37/ KH-UBND ngày 23/06/2023 Về tổ chức giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2023; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 20/09/2023 về việc thực hiện hoạt động “cải thiện dinh dưỡng” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã Hoàng Lưu; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/9/2023 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 27/09/2023 về tổ chức thực hiện Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 06/10/2023 về việc thực hiện thu thập, cập nhật và khai thác

thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã Hoàng Lưu năm 2023 ... và một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo khác.

Quá trình triển khai thực hiện, xã Hoàng Lưu đã nhận được sự quan tâm thực hiện của các thôn, các ban ngành cùng cấp, sự giúp đỡ của các ban, ngành cấp huyện, được hướng dẫn và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quá trình thực hiện, góp phần tích cực trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,61%; từ 2,99% xuống còn 1,38% đạt mục tiêu Chương trình đề ra (mục tiêu đề ra giảm từ 1-2%);

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chương trình

Căn cứ nhiệm vụ của địa phương ban hành ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 30/5/2023 về triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã Hoàng Lưu. UBND xã đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời, cụ thể:

Quyết định số 73 - QĐ/ĐU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; trong đó phân công Công chức Văn Hóa – xã hội (phụ trách LĐTBXH) phụ trách tham thực hiện mưu lộ trình giảm nghèo tại địa phương.

Phân công rõ trách nhiệm của ngành, đoàn thể chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ GIẢM NGHÈO

Công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm, các ban, ngành và các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh từ xã đến thôn về nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lao động lớn như: Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và Dịch vụ VNSTEEL (VMSC), Công ty Cổ phần đầu tư Thuận An DMC (THUẬN AN DMC)..... đặc biệt là các công ty giày da, may mặc lân cận trên địa bàn xã đã và đang là điểm dừng chân tốt của người lao động thuộc hộ nghèo, đó là con đường nhanh nhất để người lao động vươn lên thoát nghèo. Các công ty đó là Công ty TNHH Quốc Đại Công ty TNHH một thành viên TCE JEANS, Công ty TNHH Sunhomes Laboratory Việt Nam, Công ty TNHH giày ROLLSPORT, Việt Nam Công ty TNHH giày ALERON Việt Nam, Công ty cổ phần dụng cụ thể thao Delta, Công ty TNHH Giày SUN JADE Việt Nam ,Công ty TNHH Daikichi Việt Nam Công ty TNHH dụng cụ thể thao Sunrise,...

Chính đó mà năm 2023, địa phương đã tạo việc làm mới cho 110 lao động (đạt 102% vượt KH đề ra). Trong đó: người đi xuất khẩu lao động là 25 (vượt KH); giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động toàn xã xuống còn 26,15 %...

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về giáo dục, bảo hiểm y tế, tiếp cận thông tin như cấp học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ bán trú, cho vay học sinh, sinh viên, v.v... được thực hiện đầy đủ, kịp thời góp phần hỗ trợ con em các hộ nghèo, cải thiện đời sống, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của xã cơ bản đầy đủ, kịp thời và hoàn thành đúng tiến độ quy định.

Các ngành, đoàn thể hiện đang khẩn trương triển khai thực hiện theo các văn bản hướng dẫn.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. BỐI CẢNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Cơ hội, thuận lợi

Tại huyện Hoằng Hóa, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ; cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện; tập thể lãnh đạo quản lý, điều hành của huyện năng động, quyết liệt, quyết đoán, sẵn sàng hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư, doanh nghiệp là điều kiện thuận lợi để huyện Hoằng Hóa nâng cao vị thế, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài tỉnh. Từ đó xã Hoằng Lưu cũng có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm kiếm đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian tới.

2. Khó khăn, thách thức

Các nguy cơ, thách thức của nền kinh tế như: nợ xấu có xu hướng tăng; trong khi đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan ngày càng khó lường... tác động trực tiếp đến thành quả trong công tác giảm nghèo.

Ở địa phương, những khó khăn nội tại của nền kinh tế, như: Chất lượng tăng trưởng, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, số lượng người nghèo, cận nghèo còn cao gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, thông tin...; doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ. Các vấn đề xã hội gây áp lực lớn đến phát triển kinh tế - xã hội như: việc làm, nhà ở, dịch vụ y tế, giáo dục; những thách thức về thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, môi trường... là những yếu tố tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội, đến công tác giảm nghèo của địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vươn lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Mục tiêu cụ thể

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 1% trở lên.

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến thông tin về Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này đến các, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ sở thôn và mọi tầng lớp Nhân dân trong xã, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của Nhân dân ta đối với người nghèo.

2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực, chủ động vươn lên "thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no" của người dân, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, của tỉnh và xã hội, phấn đấu "Vì một Việt Nam không còn đói nghèo".

3. Thực hiện cơ chế hỗ trợ, phân cấp, trao quyền cho cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện Chương trình. Khuyến khích, mở rộng hoạt động tạo việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua các dự án, mô hình giảm nghèo và hỗ trợ phát triển sản xuất.

4. Bảo đảm cân đối, bố trí, huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu nguồn vốn của địa phương và trách nhiệm tham gia thực hiện Chương trình của người dân, đối tượng thụ hưởng đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Lồng ghép các nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, việc thực hiện các chính sách giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định; nâng cao vai trò của người dân, cộng đồng dân cư trong việc theo dõi, giám sát tình hình thực hiện Chương trình, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

7. Xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Chương trình; làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác động tiêu cực của Chương trình đến môi trường sinh sống của cộng đồng.

8. Chỉ đạo các thôn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ cuối năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

9. Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

10. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo hiện hành như chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách dạy nghề, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, hỗ trợ tiền điện, chính sách trợ giúp pháp lý.

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa – xã hội (Phụ trách LĐTBXH)

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Phòng Lao động – TBXH theo quy định.

Tiếp tục tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tích cực vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tích cực tham gia, ủng hộ các đợt phát động ủng hộ “Ngày vì người nghèo”.

2. Công chức Văn Hóa – xã hội (Phụ trách thông tin tuyên truyền)

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản liên quan đến quản lý, điều hành thực hiện Chương trình và Kế hoạch này đến các thôn và các tầng lớp Nhân dân trong xã nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức và triển khai thực hiện.

3. Công chức KT-NS

Tham mưu việc thực hiện thanh, quyết toán nguồn ngân sách thực hiện các chế độ, chính sách, chương trình giảm nghèo theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện Chương trình; tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG GNBV năm 2024 xã Hoàng Lưu. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu khó khăn vướng mắc, đề nghị báo qua công chức Văn hóa – xã hội (Phụ trách Lao động - TBXH) tổng hợp và báo cáo UBND xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Phòng Lao động - TBXH (b/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các TV BCĐ CTMTQG giai đoạn 2021-2025;
- MTTQ và các đoàn thể xã (p/h);
- Các ngành (t/h);
- Lưu: VT, VHXH.

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Ngọc Thảo

